

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**

**LÊ SƠN HÀ**

- Họ và tên: **LÊ SƠN HÀ**
- Sinh năm 1966
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Tôi rất vinh dự là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 8 huyện Châu Thành. Với kinh nghiệm tích lũy qua 3 nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND tỉnh đã giúp tôi có điều kiện tiếp xúc và thấu hiểu những khó khăn, bức xúc của người dân. Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi tái cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ phấn đấu để làm tốt nhiệm vụ đại biểu, tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất: Phối hợp cùng chính quyền địa phương kiến nghị với HĐND, UBND về cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp, đồng bộ để phát huy tiềm năng về kinh tế nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là giao thông nông thôn để người dân thuận lợi trong đi lại, sản xuất.

Thứ hai: Thường xuyên quan tâm đến chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Thứ ba: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét giải quyết; đồng thời luôn theo dõi, đôn đốc việc xem xét giải quyết để trả lời cho người dân.

Thứ tư: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND, đặc biệt là thực hiện tốt chức năng giám sát và chức năng quyết định, tôi sẽ tham gia thảo luận, nhằm đưa ra những quyết sách hợp lòng dân, góp phần đưa Nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống.

Với nhiệm vụ hiện nay là Chánh Thanh tra tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tái cử, tôi sẽ có điều kiện đóng góp và giám sát sâu hơn trên một số lĩnh vực đặc biệt là giám sát: tình hình chấp hành pháp luật và vi phạm pháp luật; giám sát về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cải cách hành chính; giám sát về tình hình thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị về sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân,...

Trên đây là chương trình hành động của bản thân, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt quyết tâm trong chương trình hành động của mình nhằm đáp lại sự tín nhiệm của cử tri đã dành cho tôi./.